

NOK ขานรับท่องเที่ยวฟื้น โบรกชี้ราคาต่ำเป้า35บาท

ทันหุ้น - กลุ่มธุรกิจการบินเริ่มมีอนาคต หลังรัฐจ่อยกเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน วันที่ 23 มีนาคมนี้ โบรกชี้ความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวฟื้นกลับ แกรมปีนี้จะยอดทัวร์เงินทะลุ 4.7 ล้านคน แนะ “ซื้อ” NOK ชูพี/อิต่า ยั่วใจ-อัฟไซค์ 70% จากราคาเป้าหมาย 35.00 บาท **→→→ อ่านหน้า 8**

ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น NOK

20.00	บาท
+ 0.30	บาท
+ 1.52	%
87.57	บาท

20.00
19.80
19.60
19.40

➔ NOK (ต่อจากหน้า 1)

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เปิดเผยว่า หากมีการกลับมาใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยการชุมนุม แทน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 23 มีนาคมนี้ คาดว่าจะส่งผลดีต่อกลุ่มธุรกิจการบินอย่างชัดเจน เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยถือเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวที่สำคัญของชาวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน ซึ่งสนใจท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งเห็นได้จากจำนวนนักท่องเที่ยวจีน ณ สิ้นปี 2556 ที่อยู่ระดับ 4.7 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ราว 2.75 ล้านคน หรือคิดเป็น 70.90%

ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวปี 2557 แม้ช่วงต้นปีที่ผ่านมาจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศและการประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินกดดัน แต่หากรัฐบาลจะมีการเลิกใช้พ.ร.ก.ดังกล่าว ถือเป็นสัญญาณบวกที่ช่วยสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวและการบินให้กลับมามีชีวิตชีวา เนื่องจากประกันภัยของนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ จะสามารถกลับมาได้ตามปกติ

ทั้งนี้จากการสำรวจตัวเลขส่วนแบ่งทางการตลาดของสายการบิน Low Cost ในไทยล่าสุดพบว่า หุ้น THAI AAV มีส่วนแบ่งตลาด 50% รองลงมาเป็น NOK ที่ 47% และ Orient Thai ที่ 3% ในตลาด Domestic ซึ่งในปีนี้จะมียุโรปอีก 2 ราย คือ Thai Lion Air กับ Viet Jet Air ส่งผลให้ตลาดมีความแข่งขันสูงขึ้น

● NOK แรงเข้าตาโบรก

ด้านนักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประเด็นการยกเลิกใช้ พ.ร.ก.ที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านั้นเป็นสัญญาณที่ดีต่อกลุ่มธุรกิจการบินอย่างชัดเจน โดยฝ่ายวิเคราะห์ยังให้น้ำหนักการลงทุนที่หุ้น NOK เพราะมีรูปแบบธุรกิจน่าสนใจ ประกอบกับราคาหุ้นในปัจจุบันมีการซื้อที่ P/E ระดับ 11 เท่า ซึ่งต่ำกว่าเฉลี่ยของกลุ่มธุรกิจประเด็นเดียวกันอย่าง AAV ที่ปัจจุบันซื้อขายเฉลี่ยที่ P/E ราว 19 เท่า จึงแนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมาย 35.00 บาท หรือคิดเป็นอัตราราคาต่อส่วน (อัฟไซค์) มากกว่า 70% จากราคาปิดตลาดล่าสุด (14 มี.ค. 57) ระดับ 20.00 บาท และส่วน AAV ให้ราคาเป้าหมาย 4.60 บาท

ด้านแหล่งข่าวจาก บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK กล่าวว่า บริษัทยังคงมั่นใจว่าอัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสารต่อเที่ยวบิน (Cabin Factor) ในเดือนมีนาคม 2557 น่าจะสามารถกลับมาอยู่ในระดับปกติที่เฉลี่ย 84% จากปัจจุบันที่ราว 80% ภายหลังจากสถานการณ์ต่างๆ ในประเทศมีทิศทางที่ดีขึ้นทั้งในแง่การชุมนุมของกลุ่มกปปส. และการเตรียมยกเลิกการใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนสนับสนุนจำนวนนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้บริการมากขึ้น

ขณะที่ในปี 2557 บริษัทคาดปริมาณผู้โดยสารจะเป็นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 7-8 ล้านคน เนื่องสถานการณ์ต่างๆ ในประเทศเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น (แม้ยังไม่คลี่คลาย) รวมทั้งธุรกิจยังมีมีการออกโปรโมชันเพื่อจูงใจผู้โดยสารเพิ่มเติม อาทิ

การเพิ่มบริการพิเศษ เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อและตอบสนองความต้องการเพิ่มเติมด้วย

ล่าสุดวันนี้ บริษัท บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) จะเปิดช่องทางการจำหน่ายตั๋วเครื่องบินผ่านระบบเคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเวน-อีเลเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศไทย เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการทั้งในส่วนผู้ใช้บริการในและต่างประเทศ

● ปีนี้โตต่อ

สำหรับภาพรวมในปี 2557 ประเมินว่าบริษัทจะเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งจะรับเครื่องบินใหม่อีก 8 ลำ ประจําการflug มีเป้าหมายเพิ่มความถี่ในการบินและเปิดเส้นทางใหม่นอกกรุงเทพฯ มากขึ้น เช่น จากจังหวัดอื่นๆ สู่มืองจีน ซึ่งไม่มีคู่แข่งถือเป็นโอกาสใหม่ที่น่าสนใจ ทั้งนี้ปีนี้ตั้งเป้าขนส่งผู้โดยสารที่ 13.3 ล้านคน เติบโต 27%

ราคาหุ้น NOK (14 มี.ค. 57) ปิดที่ 20.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.30 บาท มูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 87.57 ล้านบาท ส่วน AAV ปิดที่ 4.30 บาท เพิ่มขึ้น 0.06 บาท มูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 261.01 ล้านบาท